

Ngày 3/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Sau đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Nghị định, nghị quyết, thông tư ban hành kịp thời đã từng bước gỡ vướng mắc, tháo nút thắt cho công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trên cả nước, trong đó có các cơ sở y tế của Thái Bình.

Tháo nút thắt trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế



Những nút thắt được tháo gỡ

Phẫu thuật nội soi là một trong những kỹ thuật được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình từ nhiều năm nay. Vì thế, khi máy nội soi bị hỏng dao mổ, lãnh đạo Bệnh viện khá lo lắng bởi theo quy định cần 3 báo giá mới có thể mua sắm mới thiết bị thay thế, trong khi đó máy nội soi được giải quyết mà không cần phải có 3 báo giá, việc phẫu thuật nội soi tiếp tục được thực hiện đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh. Bác sĩ Bùi Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Là bệnh viện hạng II, mỗi ngày có khoảng 500 bệnh nhân đến khám nên thời điểm thiếu thuốc chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp để bảo đảm công tác khám chữa bệnh không bị gián đoạn. Căn cứ số lượng bệnh nhân đến khám chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi, chúng tôi đã đấu thầu những thuốc thiết yếu như

đá tháo đường, huyết áp... Với kim tiêm, khâu trang thì huy động xã hội hóa. Tuy nhiên, những giải pháp trên chỉ mang tính tạm thời. Nghị định số 07, Nghị quyết số 30 và Thông tư số 06 là cơ sở giúp Bệnh viện từng bước tháo gỡ khó khăn về trang thiết bị y tế.

Giống như nhiều bệnh viện khác, việc thiếu thuốc cũng là vấn đề nóng đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình bởi điều này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh. Có thời điểm Bệnh viện thiếu một số vị thuốc bổ huyết, xương khớp, đau dạ dày trong khi số lượng bệnh nhân điều trị các bệnh này đông. Được sĩ Phạm Thị Mai Xinh, Trưởng khoa Dược cho biết: Bệnh viện xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc năm 2023 với 3 gói thầu. Bệnh viện đã đấu thầu được 2/3 gói thầu song gói thầu dược liệu 143 danh mục chưa có mẫu để đấu thầu. Hiện tại Bệnh viện chỉ còn 10 loại thuốc tại kho, dự kiến sử dụng đến hết tháng 6/2023. Hy vọng Thông tư số 06 của Bộ Y tế ra đời, trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia sẽ có mẫu thuốc và các

nội dung đăng tải các mẫu trên mạng để đấu thầu thì Bệnh viện sẽ có thuốc kịp thời điều trị cho bệnh nhân. Bà Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế chia sẻ: Thời gian qua, các cơ sở y tế trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, trình Sở Y tế thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với 96 gói thầu mua sắm thuốc, 236 gói thầu hóa chất, vật tư y tế. Tuy nhiên, nhiều gói thầu không lựa chọn được nhà thầu cung cấp. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 07 và Nghị quyết số 30, toàn ngành đã hoàn

thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình UBND tỉnh phê duyệt 7 gói thầu giá trị 137 tỷ đồng. Việc chủ động triển khai đấu thầu mua sắm đã giúp các cơ sở y tế trong tỉnh đáp ứng cơ bản nhu cầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ hoạt động chuyên môn.

Các đơn vị y tế mong tiếp tục được tháo gỡ

Lời giải cho bài toán thiếu thuốc, vật tư y tế khi Nghị định số 07, Nghị quyết số 30 và Thông tư số 06 được ban hành kịp thời đã mang đến niềm vui cho các bệnh viện. Bởi



Đóng gói thuốc tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình.

đây là bài toán khó cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành chứ không riêng ngành y tế. Qua thực tế, các bệnh viện hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc về xác định giá để làm dự toán giá, khó khăn trước, trong và sau thầu. Ví dụ như một số danh mục thuốc có số lượng ít, giá trị nhỏ khi tổ chức đấu thầu không có nhà thầu tham dự, nhất là đối với các thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc tiền chất... Mong muốn những khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế tiếp tục được giải quyết, các đơn vị y tế trong tỉnh đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chia sẻ: Cần sửa đổi Luật Đấu thầu, không coi thuốc, vật tư y tế giống với những hàng hóa thông thường; cần quản lý giá đầu vào, thống nhất giá đầu ra. Bên cạnh đó, có quy định chi tiết trong sửa chữa trang thiết bị y tế tạo hành lang pháp lý để các đơn vị dễ hiểu, dễ thực hiện... Bác sĩ Bùi Thanh Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố

chia sẻ: Mong muốn của Bệnh viện là thực hiện đấu thầu tập trung bởi có một số loại thuốc đơn vị cần số lượng ít rất khó mua và cũng tránh tình trạng mỗi bệnh viện mua một giá; có cơ chế rút ngắn thời gian mua sắm trang thiết bị y tế và cần có một cơ quan chủ trì định giá đối với các trang thiết bị y tế...

Bà Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế cho biết thêm: Ngay sau khi Nghị định số 07, Nghị quyết số 30 và Thông tư số 06 được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế triển khai thực hiện ngay để công tác chăm sóc người bệnh không bị gián đoạn; đồng thời, quyết liệt các biện pháp không để tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đã triển khai tới tất cả các cơ sở y tế nhằm thông tin cách làm, theo dõi diễn biến của các đơn vị khi thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư, hóa chất để đánh giá và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chúng tôi rất mong sớm có những hướng dẫn từ hướng dẫn, văn bản, biểu mẫu cụ thể để có cơ sở, hành lang pháp lý thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bộ Y tế có hướng dẫn về quy trình và mẫu thông báo mời chào giá theo quy định tại Nghị quyết số 30 để thống nhất trên toàn quốc; có các chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu, tăng cường các nguồn cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh; tăng số lượng các cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và thuốc tiền chất để các cơ sở y tế tổ chức đấu thầu; xem xét việc yêu cầu và công bố giá kê khai đối với vị thuốc cổ truyền...

NGHỊ ĐỊNH 07/2023/NĐ-CP GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRONG BỆNH VIỆN

GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (TTBYT) ĐÃ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÀY 1/1/2018 ĐẾN 31/12/2021	ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024
SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH ĐỐI VỚI TTBYT LÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO ĐÃ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÀY 1/1/2014 ĐẾN NGÀY 31/12/2019	ĐƯỢC TIẾP TỤC SỬ DỤNG ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2024

Cho phép bệnh viện được lấy báo giá trực tiếp từ nhà phân phối với trường hợp chỉ có một nhà (máy độc quyền) hoặc để đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ đơn vị khác. Giá gói thầu được xác định dựa trên tính năng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Các cơ sở y tế được phép sử dụng trang thiết bị do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tặng, tài trợ (gồm trang thiết bị liên doanh, liên kết đã hết thời hạn hợp đồng), nhưng chưa hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân để khám, chữa bệnh.

Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng trang thiết bị này được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Bệnh viện được dùng kinh phí của mình để bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy này.

Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 3/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

TTXVN <http://infographics.vn>

Hưởng tối sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp



Nhiều người dân thấy hài lòng khi đến làm việc tại BHXH huyện Quỳnh Phụ.

Nhằm mang lại sự hài lòng cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Vừa thực hiện chuyển đổi sang hình thức lĩnh lương hưu qua thẻ ATM từ tháng 3/2023, ông Đỗ Văn Mào, thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hống (Quỳnh Phụ) phấn khởi chia sẻ: Được viên chức tại bộ phận một cửa BHXH huyện tư vấn và hướng dẫn thủ tục, tôi đã đăng ký và nhận lương hưu qua thẻ ATM từ tháng trước, thủ tục rất đơn giản,

nhanh chóng. Trước đây, khi lĩnh lương hưu bằng tiền mặt, hàng tháng tôi phải xếp hàng chờ đợi, nay nhận qua tài khoản ngân hàng vừa an toàn, nhanh chóng vừa có thể tiết kiệm trong thẻ hoặc chuyển tiền thanh toán chi phí điện, nước... rất nhiều tiện ích. Tôi thấy đây là bước cải cách TTHC phục vụ tốt người hưởng lương hưu của ngành BHXH và các ngành hàng.

Để cải cách TTHC hiệu quả, BHXH huyện Quỳnh Phụ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn quy trình tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến doanh nghiệp và người dân. Thực hiện nghiêm việc công khai, niêm yết đầy đủ TTHC tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; đồng thời, bố trí viên chức thường trực tại bộ phận một cửa là những người có chuyên môn

đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử. Thực hiện xử lý hồ sơ liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của Bộ Tư pháp phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các xã, thị trấn. Hỗ trợ người dân đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID trên nền tảng thiết bị di động cá nhân; phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, cần cực công dân gắn chip thay thế thẻ BHYT trong khám chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Phụ cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách TTHC, thời gian tới, BHXH huyện tổ chức tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cũng như tại bộ phận một cửa BHXH huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, nâng cao năng lực, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của viên chức đơn vị, phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, hướng đến sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

ĐỖ HỒNG GIA

Hiến máu tình nguyện - hạnh phúc không chỉ riêng tôi

Hiến máu tình nguyện là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn. Anh Trần Văn Chung, xã Nam Hải (Tiền Hải) - người nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện với suy nghĩ đơn giản là mỗi giọt máu chúng ta trao đi cũng chính là niềm tin yêu được trao gửi vào cuộc sống, gieo hy vọng cho những người đang cần máu.

Tôi gặp lại Chung vào thời điểm Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải tổ chức đợt 1 hiến máu tình nguyện (HMTN) tại Trung tâm Văn hóa huyện. Vẫn dáng vẻ cao gầy, vẫn gương mặt hiền hậu, chất phác để lại ấn tượng sâu đậm cho người đối diện bởi ánh mắt chân thật. Là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Hải, Chung luôn năng nổ, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, đặc biệt anh đã có trên 15 lần HMTN, mang lại niềm vui cho những người cần máu. Chung chia sẻ: Khi vừa tốt nghiệp THPT, tôi đã lựa chọn cho mình một hướng đi khác với bạn bè, đó là tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau khi xuất ngũ, tôi thi đại học và trở thành sinh viên Trường Đại học Chu Văn An. Tốt nghiệp ra trường, tôi không ở lại thành phố mà mang trong mình ước mơ làm giàu tại quê hương. Sau khi tham gia công tác đoàn tại địa phương, với suy nghĩ mỗi đoàn viên phải có tinh thần xung kích, tình nguyện, tôi đã tham gia HMTN. Tôi thấy việc HMTN rất ý nghĩa, không gây hại cho sức khỏe nếu người hiến máu thực hiện đúng quy trình. Hơn nữa, khi tham gia hiến máu còn được

kiểm tra cân nặng, đo huyết áp, nhịp tim và phát hiện những bệnh từ kết quả xét nghiệm máu. Là người luôn nhiệt huyết với hoạt động đoàn thể, cùng với công tác đoàn, Chung còn đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hải. Ở vị trí công tác nào anh cũng luôn gương mẫu, không ngừng học tập, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống,

pháp luật cho đoàn viên, hội viên. Anh cũng tuyên truyền, vận động, khích lệ, lan tỏa đến bạn bè, hội viên, thanh niên nếu cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng và tham gia HMTN. Chung chia sẻ: Muốn phong trào đi vào thực chất rất cần cái tâm, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ đoàn. Từ mỗi cá nhân, mỗi tấm lòng lan tỏa tới nhiều người khác và toàn xã hội. Vào bệnh viện, nhìn những bệnh nhân đang yếu dần vì thiếu máu, sự trông mong, chờ đợi của người nhà

bệnh nhân và các y bác sĩ, tôi càng thấy việc làm của những tình nguyện viên hiến máu thật cần thiết. Tôi luôn sẵn sàng cho máu khi người bệnh cần, tôi cảm thấy hạnh phúc khi những giọt máu của mình đã giúp ích cho xã hội, vậy nên tôi sẽ tiếp tục hiến máu nhiều lần nữa khi còn sức khỏe.

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN, Trần Văn Chung vinh dự được Chủ tịch UBND huyện, Huyện đoàn Tiền Hải khen thưởng.

MANH THẮNG



Anh Trần Văn Chung tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2023.